

ชื่อเรื่อง	แนวทางการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้ศึกษา	นายชวลิต อุ่มบุญ
วิทยาลัย	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาที่มีต่อสภาพการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จำนวน 383 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 196 คน โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า 1) การดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลงานปกรองนักเรียนนักศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีวินัย คุณธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหารงานปกรองนักเรียนนักศึกษา 2) ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาที่มีต่อสภาพการดำเนินงานปกรอง จำแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานปกรอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานปกรองนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยควรรวบรวมระเบียบแนวทางปฏิบัติ งานปกรองนักเรียนนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 2) ด้านการบริหารงานปกรองนักเรียนนักศึกษา ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยควรมีการให้รางวัลแก่ครู และนักเรียนนักศึกษาที่มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 4) ด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยควรเชิญวิทยากร หรือหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ 5) ด้านการประเมิน ผลงานปกครองนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้